

คู่มือออนไลน์

(4 พฤษภาคม 2562)

โดย ชรรมาธิปติ

การทำธุรกิจ เครดิตเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

สวัสดิ์ศรีรับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณ ชนวนิษฐ์ เกิดวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2510 เวลาประมาณ 11.00 น ถึง 12.00 น. ผมจึงเลือกใช้เวลา 11.30 น. ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ได้ สมุทรสาคร เพศชาย

คุณชนวนิษฐ์ ถามมาว่า ช่วงที่ผ่านมามีการงาน(ธุรกิจส่วนตัว)การเงินติดขัดมากครับ รายได้แทบไม่พอ กับรายจ่าย มีภาระมาก ไม่ทราบว่าต่อไปข้างหน้าจะมีโอกาสดีขึ้นไหมครับ

พี่น้องตาเดิมของคุณ ไม่ว่าจะพิจารณาอย่างไร ภาพยากรณ์ของคุณก็ได้รับการกระทบกระเทือนอยู่ เรียกได้ว่า แม้จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆ ก็มักจะมีช่องทางที่จะออกไปเสมอ

นอกจากนี้ การพยายามหารายได้ของคุณก็ค่อนข้างจะยากลำบาก จะต้องต่อสู้ดิ้นรนมากเป็นพิเศษ ยามคิดดิ้นรนที่จะหาวิธีใหม่ๆแปลกๆในการหารายได้ ก็ดูเหมือนว่า โชคชะตาก็จะไม่ค่อยเป็นใจ มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จนัก

ทั้งนี้เพราะคุณเองมีปัญหาในเรื่องการเจรจา ที่อาจจะพูดตรงจนเกินไป หรือ พูดแล้วมักจะสร้างศัตรู จึงควรระมัดระวังการพูดให้มากเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ ภาพยากรณ์ของคุณก็ยังค่อนข้างจะอ่อนไหว ขึ้นๆลงๆ วูบวาบ จึงต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายให้มาก

ขณะนี้ ราหู(๘)เพิ่งจะเสวยอายุของคุณเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้อเอง เป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะสู้ดีกับคุณนัก ขอแนะนำให้คุณระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายให้มากเป็นพิเศษ จะมีปัญหาเรื่องการเงินไหลออก

สิ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือ เรื่องการกู้ยืมเงิน เครดิต และ การฟ้องร้องเป็นคดีความอันเนื่องมาจากการกู้ยืมเงิน ควรที่จะจัดการเรื่องหนี้สินจากการกู้ยืมเงินให้เรียบร้อย หากไม่สามารถจ่ายคืนได้ตามกำหนดเวลา ก็ควรจะต้องเจรจาต่อรองให้ดี เพื่อไม่ให้เป็นคดีความในอนาคต

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ให้ระมัดระวังในเรื่องการที่จะต้องนำเอาทรัพย์สินที่เก็บเอาไว้ อาทิเช่น ทรัพย์สินเงินทอง บ้านและที่ดิน รถราต่างๆ มาใช้ในการจ่ายคืนเงินกู้ หรือ เงินที่หยิบยืมมา

แต่จากที่คุณก็น่าจะมีเงินทอง หรือ ทรัพย์สินต่างๆที่เก็บเอาไว้พอสมควร ไม่ถึงกับยากไร้จนไม่มีทางไป จนกระทั่งต้องถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ

การทำธุรกิจนั้น ยามมีกำไรก็ควรจะเก็บหอมรอมริบ เพื่อสะสมเป็นทุนรอนในอนาคต แต่ยามที่ธุรกิจมีปัญหา ก็จำเป็นจะต้องสละบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้ธุรกิจไปได้ และ รักษาไว้ซึ่งเครดิต ความน่าเชื่อถือ ในแวดวงธุรกิจ

เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว หากเสียชื่อเพียงครั้งเดียวจากการชำระหนี้ช้า หรือ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ก็อาจจะเป็นตัวบั่นทอนความไว้วางใจจากผู้ร่วมค้ากับเราได้

ความเสียหายแบบนี้ บางครั้งมันยากที่จะนับเป็นตัวเงินได้

โดยพื้นฐานของคุณ คุณเป็นคนที่ยึดมั่น เครียด คิดมาก เมื่อธุรกิจมีปัญหา ก็เลยทำให้คุณคิดมาก หวาดวิตก โดยเฉพาะเรื่องหนี้สิน หรือ เงินกู้

แต่ดวงของคุณบอกว่า คุณมีเงินเก็บอยู่พอสมควร จึงไม่ควรหวาดวิตกในเรื่องนี้ให้มากจนเกินไป ควรจัดการกับหนี้สินไปตามแนวทางธุรกิจ อย่าให้มันเสียหายจนถึงขั้นเสียชื่อเสียงที่เราสั่งสมมานานนับสิบๆปี

วันหนึ่งข้างหน้า หากเราตั้งใจทำธุรกิจจริงๆ รู้จักประหยัด และมองหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายลง ธุรกิจก็น่าจะมีกำไร ทรัพย์สินที่เสียไปในคราวนี้ก็อาจจะได้คืน

ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปีหน้า หรือ พ.ศ. 2563 การงานน่าจะดีขึ้นนะครับ

แต่ผมต้องเตือนว่า อย่าเพิ่งทำการลงทุนอะไรเพิ่มในช่วงนี้นะครับ คุณรายจ่ายให้มากที่สุด น่าจะเป็นแนวทางที่ดีครับ

ขอบให้คุณ โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ธนวิศว์ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipty@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

